



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ศบส.๕ โทร.๐ ๓๒๓๓ ๗๒๕๘

ที่ สธ ๐๗๒๐.๐๕/๑๐๕๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ความเป็นมา

ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๑.๐๕/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติโครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๓๘.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) นั้น

ข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้ดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๑ โครงการ เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติ โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวนัยนา หมอหวัด)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ

(นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการสุขภาพ ศบส.๕ โทร.๐ ๓๒๓๓ ๗๒๕๘

ที่ สธ ๐๗๒๐.๐๕/๑๐๑๓

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)

ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๒๐๑๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อใช้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) เป็นจำนวนเงิน ๘๒๗,๑๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณทั้งปี จำนวนเงิน ๑,๑๔๐,๗๓๘.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ดำเนินงานตามภารกิจของ ส่วนภูมิภาคดำเนินการพิจารณา โดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้รับการพิจารณาขอจัดสรร เป็นเงินจำนวนเงิน ๒๔๐,๗๓๘.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินงานตามภารกิจ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ นั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ พิจารณาแล้วจึงเสนอขออนุมัติโครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๑,๔๒๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายของทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางนัยนา หาญธนะสุกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในส่วนภูมิภาคที่ชัดเจน ในการส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมกำกับสถานประกอบการสู่มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการสร้างระบบเศรษฐกิจสุขภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีบทบาท ภารกิจ สนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพมีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแต่ละพื้นที่ ในสถานการณ์ปัจจุบันของสถานพยาบาลเอกชนทั้งที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ นวดเสริมความงามและสปาเพื่อสุขภาพรวมถึงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเขตสุขภาพที่ ๕ มีการดำเนินงานตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ แต่หลังจากได้รับอนุญาตประกอบกิจการไปแล้ว มีสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บางแห่งมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังเป็นสถานพยาบาลและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยง จึงต้องมีการเฝ้าระวังควบคุมกำกับให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

จากการติดตามเฝ้าระวังพบว่ามีปัญหาการร้องเรียนจากการกระทำผิดในกิจการที่มีกฎหมายควบคุมกำกับ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙และตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ สาเหตุของปัญหาที่พบคือมีการดำเนินการที่ยังไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง โฆษณาเป็นเท็จในสถานพยาบาลเอกชนที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดในสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมักพบ การกระทำผิดในกิจการที่อ้างว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กิจการสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพมีการแอบแฝงการค้าบริการและการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมาย พบตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในแถบจังหวัดติดชายทะเลและกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นประกาศกฎกระทรวงอื่นๆตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ดำเนินกิจการ ขึ้นทะเบียนในระบบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจึงจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและเฝ้าระวังให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด รวมทั้งขับเคลื่อนการใช้บริการสถานพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพผ่านระบบ Biz Portal ให้กับประชาชน ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนการพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน

ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบบครบวงจร ยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได้ ทุกใบอนุญาต ที่ bizportal.go.th ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลในการลดภาระด้านเอกสารและการเดินทางในการมารับบริการจากภาครัฐ รวมถึงสามารถติดตามสถานะ การดำเนินงานด้วยตัวเองได้

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมพัฒนา และควบคุมกำกับผู้ประกอบการสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการเข้าสู่มาตรฐานตามกฎหมายกำหนดและสามารถยกระดับสถานประกอบการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมสร้างสรรคความเข้มแข็งเศรษฐกิจสุขภาพระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริม ฝึกระวัง ควบคุมกำกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๒. เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมบริการแพทย์

๓. เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการจากสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

๔. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๕. เพื่อให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตของโครงการ

ผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสสจ./สสอ./รพ.) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕

พื้นที่เป้าหมาย

๑. จังหวัดราชบุรี ๒. จังหวัดนครปฐม ๓. จังหวัดสุพรรณบุรี ๔. จังหวัดกาญจนบุรี ๕. จังหวัดเพชรบุรี

๖. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗. จังหวัดสมุทรสงคราม และ ๘. จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มเป้าหมาย

สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลเอกชนที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลเอกชนที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนกลุ่มเสี่ยง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถาบันหลักสูตรกิจการผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕

ตัวชี้วัด (ระบุตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ)

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ระดับการควบคุมกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ

๑. ร้อยละของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. ร้อยละสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการตรวจประเมิน และส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมกำกับให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
๓. ร้อยละสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการตรวจประเมิน และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับสู่มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมายกำหนด
๒. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสถานพยาบาลผ่านระบบ Biz Portal
๓. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
๔. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสู่สากล

ผลผลิตของโครงการ

๑. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
๒. สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการตรวจ ประเมิน และส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมกำกับให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
๓. สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการตรวจ ประเมิน และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับสู่มาตรฐานสากล

ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา และควบคุมกำกับให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่
๒. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในงานที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของตนได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	เป้าหมาย
๑	ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ ๘๕
๒	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	ร้อยละ ๑๐
๓	ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล	ร้อยละ ๑๐
๔	ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ร้อยละ ๑๐
๕	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการให้บริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพผ่านระบบ Biz Portal	๒ ธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก : นางนัยนา หาญระนะสุกิจ E-mail : naiyana2906@gmail.com/
นายนิทวุฒิ เรืองทรัพย์ E-mail : jthestar1993@hotmail.com ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร ช้อนพร E-mail : biimkanya@gmail.com

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. เจ้าหน้าที่
๒. งบประมาณ
๓. วัสดุและอุปกรณ์
๔. อาคารสถานที่
๕. ยานพาหนะ

งบประมาณ (บาท)

จำนวน ๑๘๑,๔๒๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

กิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (รายละเอียดแผนงานและงบประมาณใน Gantt Chart)

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมที่ ๑ ลงพื้นที่ ตรวจสอบเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง	๒๓,๐๔๐.-
กิจกรรมที่ ๒ ประชุม ติดตาม กำกับ และลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงาน การขยายผลการพัฒนา ระบบ Biz Portal ลงสู่จังหวัด (ร่วมกับ หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	๒,๒๒๐.-
กิจกรรมที่ ๓ ตรวจสอบ ประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการเรื่อง ร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมที่ ๓.๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการ เรื่องร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ กิจกรรมที่ ๓.๒ จัดประชุมตรวจสอบ ประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและพิจารณาอนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผ่านระบบออนไลน์)	๕๒,๔๘๐.-
กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสอบประเมินคกมาตรฐานการเรียนการสอน สถาบันที่ ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขต สุขภาพที่ ๕	๔๓,๕๒๐.-
กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล ในพื้นที่เขต สุขภาพที่ ๕	๖๐,๑๖๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๑,๔๒๐.-</u>

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
- กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
- กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- กองวิศวกรรมการแพทย์
- กองแผนงาน
- กองกฎหมาย
- สถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตสุขภาพที่ ๕
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง

ความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

๑. โครงการอาจดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดทั้งระยะเวลา กลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังรวมทั้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล
๒. ไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
๓. งบประมาณที่ได้รับช้า น้อยและไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ และอาจมีประเด็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ที่ทำให้ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนด

แนวทางลดความเสี่ยง

๑. กำหนดแผนและประเมินผลในการดำเนินการที่ชัดเจน พร้อมแจ้งกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และติดตามกลุ่มเป้าหมายในหลายๆช่องทางเพื่อให้ตอบเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒. วางแผนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมของทีมงานในการรองรับกรณีเร่งด่วน
๓. สำรองงบประมาณไว้บางส่วนเพื่อสำรองในกิจกรรมที่งบประมาณไม่เพียงพอ พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีชัดเจน ตรงกลุ่มที่ต้องการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินการอย่างรอบคอบ

ผู้เสนอโครงการ ว่าที่ร้อยตรีหญิง



(กัญญาภัทร ช้อนพร)

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางนัยนา หาญธนะสุกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ



(นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

รายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

หน่วยงาน : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567	181,420																	
	กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567	23,040							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840	2	8	1	1	240												
	ค่าที่พัก	12,800	2	8	1	1	800												
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6,400	1	1	1	8	800												
	กิจกรรมที่ 2 ประชุม ติดตาม กำกับ และลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานการ ขยายผลการพัฒนา ระบบ Biz Portal ลงสู่จังหวัด (ร่วมกับ หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	2,220									●	●	●	●					
	ค่าอาหาร	960	8	1	1	1	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	560	8	1	2	1	35												
	น้ำมันเชื้อเพลิง	700	1	1	1	1	700												
	กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการเรื่อง ร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	52,480																	
	3.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการเรื่อง ร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	50,960						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360	3	13	1	1	240												
	ที่พัก	31,200	3	13	1	1	800												
	น้ำมันเชื้อเพลิง	10,400	1	1	1	13	800												

รายละเอียดแผนงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

หน่วยงาน : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	คน	วัน	มือ	ครั้ง	อัตรา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.2 จัดประชุมตรวจประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมสถานพยาบาลและพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผ่านระบบออนไลน์)	1,520									●	●	●	●	●				
	ค่าอาหาร	960	8	1	1	1	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	560	8	1	2	1	35												
	กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมินคณาจารย์การเรียนการสอน สถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	43,520									●	●	●	●	●	●	●		
	ค่าอาหาร	7,680	8	1	1	8	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,480	8	1	2	8	35												
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760	3	1	1	8	240												
	ที่พัก	19,200	3	1	1	8	800												
	น้ำมันเชื้อเพลิง	6,400	1	1	1	8	800												
	กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	60,160									●	●	●	●	●				
	ค่าอาหาร	7,680	8	1	1	8	120												
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,480	8	1	2	8	35												
	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600	5	1	1	8	240												
	ค่าที่พัก	32,000	5	1	1	8	800												
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	6,400	1	1	1	8	800												